



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๑

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เปิดบ้าน การศึกษา

ครูแจ่ม

📎 **ตัวลอย...ใครที่อยู่ในช่วงพิธี** ลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่าง **สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส** และ **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)** คงประหลาดใจและคงจะปลื้มใจไม่แพ้ผู้ถูกชม นั่นคือ **ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ** อธิการบดี มศว ที่ได้รับคำชมจาก **อดีตอธิการบดีรั้วโดม** และ **อดีตอธิการบดีรั้วแม่ไทร** อย่าง **ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม**

📎 เป็นที่รู้กันว่า **"ศ.เกริกเกียรติ"** ปากหนักไม่ชมใครง่ายๆ แต่เมื่ออธิการบดี มศว พุดถึงความคิดจะทำให้ มศว เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม หรือจุดยืนในการฟันฝ่าการประเมินของ ง สมศ. และ สกอ. ที่เน้นแต่ปริมาณของอาจารย์ที่จบปริญญาเอกหรือเน้นแต่งานวิจัยจนลืมคุณภาพของนิสิตนักศึกษา รวมถึงจะเข้าไปมีส่วนในการกำหนดดัชนีชี้วัดใหม่ร่วมกับ สมศ. ในรอบที่ 4 ด้วย

📎 หากเรายังมีการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาแบบเดิมๆ ยิ่งทำให้ช่องว่างในสังคมเพิ่มขึ้น การทำความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสวันนี้ **"ผมมองว่า มศว จะได้ทั้ง Give & Take"** เราไม่ได้เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว

แต่เรามีส่วนในการทำให้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและให้สังคมด้วย"

📎 ฟังจบ.."ศ.เกริกเกียรติ" ซึ่งไม่มีรายชื่ออยู่ในกำหนดการลงนามความร่วมมือ ถึงกับเอ่ยปากชมว่า..."ผมไม่เคยรู้จักอธิการบดีมศว มาก่อน เคยเห็นในสื่อต่างๆ คือรู้จักผ่านสื่อ แต่วันนี้มารู้จักตัวเป็นๆ ต้องขอชมว่า ผมมีเพื่อนเป็นอธิการบดีก็มาก ยังไม่เคยเห็นใครมีวิสัยทัศน์เท่าท่านอธิการบดี มศว คนนี้เลย ผมขอชื่นชมและขอบอกว่า ชาว มศว โชคดีที่มีอธิการบดีที่มีวิสัยกว้างไกล จะเป็นคนที่เปลี่ยนโฉมหน้าของ มศว อย่างแน่นอน



ศ.เกริกเกียรติ
พิพัฒน์เสรีธรรม

และ มศว จะหลุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยเฉาๆ มาสู่ความก้าวหน้าและทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ..."

📎..."ผมนั่งในตำแหน่ง **ประธานบอร์ดสถานีไทยพีบีเอส** ยังนั่งลุ้นว่า เมื่อไหร่ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จะมาทำความร่วมมือ แต่ก็เข้าไปเสียแล้ว เพราะวันนี้ มศว ทำความร่วมมือไปก่อนแล้ว และโอกาสที่สถาบันการศึกษาจะมาทำความร่วมมือกับหน่วยงานสื่อที่มีอิสระไม่ใช่โอกาสที่จะได้มาง่ายๆ เลย ผมเห็นด้วยอย่างที่ท่านอธิการบดี มศว บอกว่า ความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอสและมศว ครั้งนี้จะมีลักษณะ **Give & Take"**

📎 และหลังจากทำความร่วมมือเสร็จสิ้นลง เป็นเวลาอาหารมื้อกลางวัน งานนี้ **"ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ"** คงจะอิมชนิตที่กินอะไรไม่ลงเลยทีเดียว